



ข่าวรวมคำแสด

ม.ร.0601.033.0332/2530.16.36[001-012]

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY NEWSLETTER

ปีที่ ๑๖
ปีการศึกษา ๒๕๒๙
ราคา ๗๕ สตางค์

เป็นสื่อกลาง ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

รู้จักอภัย • ตั้งใจศึกษา • บุษაพ้อซุน • สนองคุณชาติ

ฉบับที่
๓๖
๑๖ มกราคม ๒๕๓๐

รับฟรี...
ต้องรีบเลือกตั้ง...

ขอเชิญใช้สิทธิเลือกตั้ง อ.ค.ม.ร. และ ส.ม.ร. ชุดใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2530 เวลา 09.00 - 16.00 น.
(โปรดนำบัตรประจำตัวนักศึกษาไปแสดงเพื่อใช้สิทธิด้วย)



ถวายเงิน คณะกรรมการบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 12 ตุลาคม ๒๕๒๙ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัชฌาศัยแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 121,212.12 บาท ในวันสุดท้ายของงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2529 ณ อาคารใหม่

'ยูเนสโก' ให้ทุนรามคำแหงจัดประชุม "การผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษา"

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร. ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การศึกษาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษา" เพื่อเผยแพร่ความรู้
อ่านต่อหน้า 12

ลาชิตรามคำแหง เปิดรับนักเรียนใหม่

รศ.เจดียง บุญยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง แจ้งว่าโรงเรียนสาธิตฯ กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษา โดยจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 17 มกราคม 2530

สำหรับนักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
2. อายุไม่เกิน 14 ปี นับถึงวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2530 (25 พฤษภาคม 2530)

ผู้สนใจสมัครระเบียบการและใบสมัครได้ ณ ที่ทำการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามกำหนดการดังกล่าว



สมัครเลือกตั้ง วันแรกของกาารรับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อ.ค.ม.ร. และ ส.ม.ร. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2530 ณ กองกิจการนักศึกษา มีพรรคนักศึกษาขึ้นรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งจำนวน 7 พรรค

7 พรรคสมัครเลือกตั้ง อ.ค.ม.ร. อธิการบดี หนุนเงิน-โปสเตอร์ทุกพรรค

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2530 ณ ที่ทำการงานกิจกรรมนักศึกษา ดึกถึงกรรมนักศึกษาชั้น 2 ได้มีพรรคนักศึกษาต่าง ๆ มาสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2530 ภายหลังจากเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ได้มีการจับสลากหมายเลขในการรณรงค์หาเสียงของแต่ละพรรค

พรรคที่มาสมัครก่อนเวลา : คณะกรรมการองค์การนักศึกษา รับสมัครในวันแรกมีจำนวน 6 พรรค ซึ่งแต่ละพรรคได้ส่งผู้สมัคร และได้หมายเลขของพรรค ดังนี้

คณะกรรมการองค์การนักศึกษา หมายเลข 1 พรรคพัฒนาปัญญาชน, หมายเลข 2 พรรคกระ-

อ่านต่อหน้า 11

เปลวเทียน
ให้แสง
รามคำแหง
ให้ทาง



งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 3180900

(Signature)

(นายรอย นงนุช)
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

โธระการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชำระค่าฝากส่ง
เป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 17/2528
ปกจ.ธลจ.จัน



ฟูลไบทรับสมัครชิงทุนศึกษา

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (มูลนิธิฟูลไบท) รับสมัครชิงทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกา ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (หรือไม่เกิน 39 ปี ในกรณีที่ได้รับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองแล้ว) จบการศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยได้คะแนนเฉลี่ย "บี" หรือสูงกว่า

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจะให้เป็นเวลาหนึ่งปีการศึกษา และจะต่อให้ในกรณีที่ผลการเรียนเป็นที่น่าพอใจ ส่วนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจะให้เป็นเวลาสองปีการศึกษา และอาจจะต่อให้อีกหนึ่งปีในกรณีที่ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นเสริมได้

ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2530 ที่มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ชั้น 10 อาคารปิณทุภุมิ 2 เลขที่ 127 ถนนสาทรใต้ ตำบลจันทน์นอกซอยสมัครได้ที่ สำนักงานการศึกษาส่วนจังหวัด ชูชัยเชียงใหม่ และสงขลา และสถานกงสุลอเมริกันที่อุดรธานี

มอ. รับนักศึกษาปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

- 1. รับสมัครบุคคลทั่วไป จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่
 - เคมีศึกษา รับจำนวน 10 คน
 - เคมีอินทรีย์ " 3 คน
 - วิทยาศาสตร์ชีวภาพ " 12 คน
 - วิศวกรรมไฟฟ้า " 5 คน
 - วิทยาการคอมพิวเตอร์ " 10 คน
 - จิตวิทยาการศึกษา " 20 คน

2. รับจากส่วนราชการ เพื่อศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาชุมชน จำนวน 20 คน

ผู้สนใจสอบตามได้ที่ สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.244877 ต่อ 2601 หรือ 233442 หรือสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี โทร.349111 ต่อ 320

ธ. กรุงเทพรับนักศึกษาเข้าอบรม

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียนเพื่อคัดเลือกเข้าฝึกอบรมพิเศษ โครงการ "ธนาคารผู้นำสู่เมือง" ซึ่งจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ บทบาทของธนาคารพาณิชย์และธุรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยทั่วไป รวมทั้งเปิดโอกาสให้ฝึกปฏิบัติงานจริงตามหน่วยงานต่าง ๆ ของธนาคาร และดูงานตามสถานธุรกิจต่าง ๆ ที่สำคัญอีกด้วย โดยใช้เวลาในการฝึกอบรมประมาณ 25 วันทำการของธนาคารในช่วงปิดภาคเรียน (มิ.ย. - พ.ย.) ผู้ได้รับการ

คัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าอาหารระหว่างอบรมคนละ 1,000 บาทด้วย

ผู้สนใจติดต่อขอใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนโครงการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรมธนาคาร ภายในวันที่ 15 มกราคม 2530 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ประกวดบรรยายภาพทางวิทยาศาสตร์

โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน จัดโดยคณบดีสือพิมพ์ไทยรัฐ ร่วมกับเครือซีเมนต์ไทยขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมประกวดการบรรยายภาพทางวิทยาศาสตร์ โฉมชื่อ "ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาประเทศไทยได้อย่างไร" เพื่อชิงทุนการศึกษา

การประกวดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนแต่ละคนส่งผลงานได้คนละ 1 ฉบับ และมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษฟูลสเกป พร้อมใบรับรองจากครูวิทยาศาสตร์ หรือครูประจำชั้น

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่ "โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน" สำนักงานประชาสัมพันธ์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2530



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือ คณิตศาสตร์ประยุกต์

ผู้สนใจสมัครได้ที่โครงการสำนักบริหารการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักหอสมุดกลาง มศว. ประสานมิตร ภายในวันที่ 19 มกราคม สกน

กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 3 ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือ ปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจ วิทยาศาสตร์สาขาภูมิศาสตร์

ผู้สนใจสมัครได้ที่งานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายวางแผนอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน ภายในวันที่ 23 มกราคม สกน

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่ง เศรษฐกร 2 ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจพาณิชย์ศาสตร์จากต่างประเทศ หรือ ได้รับปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์จากต่างประเทศ

ผู้สนใจสมัครได้ที่ แผนกการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ถนนสนามไชย เขตพระนคร ภายในวันที่ 30 มกราคม 2530 ในเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการดังต่อไปนี้

1. ผู้มีวุฒิปริญญาโท สาขาชีวเคมี เพื่อบรรจุในตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ สมัครได้ภายในวันที่ 22 มกราคม 2530

2. ผู้มีวุฒิปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา และผู้มีวุฒิปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อบรรจุในตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ สมัครได้ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2530

ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประเมินอากร 3 (ด้านต่างประเทศ) ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การคลัง กฎหมาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาชีววิทยา สาขาฟิสิกส์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอังกฤษ

ผู้สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมศุลกากร ภายในวันที่ 23 มกราคม 2530

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง พนักงานห้องสมุด 2 ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบรรณารักษ์

ผู้สนใจสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ 26 มกราคม 2530

3หน้าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

หิ่งห้อย : ทำไมถึงมีแสงในตัวเอง

รศ. ทศพร กล้ายอุดม คณะวิทยาศาสตร์

ท่านผู้อ่านครับถ้าเรามาพูดถึงแสงสว่างที่ได้มาจากตะเกียงหลอดไฟ หรือ ดวงอาทิตย์ เราก็คงจะทราบว่ามันกำเนิดจากแสงสว่างเหล่านั้นได้อย่างไร แต่มีแสงชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันดีในชื่อ หิ่งห้อย และก็มีคนหลายคนสงสัยว่าทำไมแมลงตัวเล็ก ๆ นี้จึงสามารถส่องแสงออกมาได้ แดมแสงของหิ่งห้อยยังมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกับแสงชนิดอื่น ๆ คือมีคุณสมบัติการหักเหของแสงการสะท้อนของแสง และนอกจากนี้ยังวัดความเข้มของแสงได้ แต่อย่างไรก็ตามแสงที่ออกมาจากตัวของหิ่งห้อยมีลักษณะพิเศษ ซึ่งเราเรียกแสงแบบนี้ว่า Luminescence

แสงในตัวหิ่งห้อยนี้เกิดจากสารชื่อ Luciferin ที่ปฏิกิริยากับออกซิเจนโดยมีสารชื่อ Luciferase ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและผลจากปฏิกิริยานี้จะทำให้เกิดแสงสว่างออกมาจากตัวของหิ่งห้อย

ท่านผู้อ่านครับ ถึงแม้ว่าหิ่งห้อยจะมีแสงในตัวเองก็ตามแต่ปริมาณของแสงมีน้อยมาก ซึ่งถ้าจะให้แสงสว่างเท่ากับเทียนไขจะต้องใช้หิ่งห้อยประมาณ 1000 ตัว คิดแล้วคงจะลำบากมากนะครับที่ท่านผู้อ่านจะจับหิ่งห้อยสัก 1000 ตัว เพื่อให้แสงสว่างแทนเทียนไขปล่อยให้มันบินตามวงเล็ก ๆ ที่กระพริบ ประดับราตรีที่มีดวงจันทร์ส่องสว่าง

จาก บรรณสาริกการ

ถ้าท่านคิดว่า "หนังสือคือเพื่อน" ก็จะขอแนะนำ "เพื่อนดี" สักเล่มหนึ่ง

วารสารรวมคำแหง ฉบับพิเศษ "200 ปี กวีเอกสุนทรภู่" แม้จะออกช้าไปสักหน่อย แต่ก็ไม่เกินเวลาที่ทางราชการประกาศให้เป็นปีเฉลิมฉลองสองร้อยปีเกิดของท่าน

ที่ข้าคงเป็นเพราะความพิถีพิถันและการมุ่งหวังคุณภาพนั่นเอง

จะได้ "คุณภาพ" ตามที่บรรณารักษาร่มหวังหรือไม่ ผู้อ่านเท่านั้นที่จะเป็นผู้บอกได้

หนังสือขนาดแปดหน้ายก พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์อย่างดี ปกสีสุปรูปสุภาพพิมพ์มีมือ "จักรพันธ์ุ โปษยกฤต" หนาถึง 292 หน้า ขยับเพียง 25 บาท ราคาถูกอย่างเหลือเชื่อ แต่ก็ต้องขยับตามเกณฑ์ของวารสารรวมคำแหง

เรื่องเกี่ยวกับสุนทรภู่ ผู้รู้ผู้สนใจต่างก็ค้นคว้าและเสนอข้อเขียนไว้เป็นอันมากแล้ว แต่ก็มักจะมีซ้ำแนวก้นหรือไม่ก็เอาของเก่ามา "ปิดฝุ่น" พิมพ์กันใหม่ ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่คณะผู้จัดทำภูมิโอบมากที่สุดก็คือ บทความเรื่อง "สุนทรภู่" ทั้ง 18 เรื่องในหนังสือเล่มนี้เป็นบทความใหม่สุดที่ไม่เคยพิมพ์ที่ไหนมาก่อนเลย

ถ้าท่านแวะไปซื้อสักเล่มหนึ่ง ที่ฝ่ายตำราฯ ท่านจะประจักษ์ชัดว่าที่กล่าวเชยชวนมาทั้งหมดนี้ น้อยกว่าที่เป็นจริงเสียด้วยซ้ำ

สมพันธ์ุ เลขะพันธ์ุ

แนะแนวอาชีพ การเงินการธนาคาร

งานแนะแนวและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จัดแนะแนวด้านอาชีพเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร และงานธุรกิจของธนาคารในบริเวณพื้นที่ 14 มกราคม 2530 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมประมวล กุลมาตย์ โดยจัดเป็นการบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. วิถีชีวิตของบัณฑิตใหม่
2. Electronic Banking และสาขาบริการ
3. บัณฑิตจะเริ่มใช้เครดิตกับธนาคารได้อย่างไร

ผู้บรรยาย คือ

- ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงศ์การ
- ดร. วรภัทร โดณะเกษม

จุดประสงค์ของการบรรยาย

1. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้มีความรู้เกี่ยวกับการบริการธนาคาร
2. เพื่อเป็นแนวทางการจัดด้านการเงินส่วนบุคคลในระยะแรกเริ่มของการประกอบอาชีพ
3. เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นในการประกอบธุรกิจในอนาคต
4. เพื่อเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพตลอดจนการหางาน

จึงขอเชิญนักศึกษาและบัณฑิตที่เรียนวิชาเอกการเงิน การธนาคาร การบัญชี หรือเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และนักศึกษาที่สนใจทั่วไป เข้าฟังการบรรยายตามกำหนดการดังกล่าว

บรรยายพิเศษ

หมวดบริการการศึกษา งานกิจการและบริการนักศึกษา วิทยาเขต ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาในวันที่ 15 มกราคม 2530 เวลา 10.30-11.45 น. ณ อาคารพระบาท ที่ 4 401-501 โดยนายแพทย์วิทยา นาทวีระ ในหัวข้อ "การมีชีวิตในมหาวิทยาลัย"

- ส่วนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป และ 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (เสื้อขาว, สดก, ข้าราชการ, หรือสวมเสื้อครู)
- หลักฐานการขอเทียบโอนวิชา (ถ้ามี)

2.2 เมื่อหลักฐานของนักศึกษาพร้อมและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของงานทะเบียนฯ นต.แล้ว เจ้าหน้าที่จะนัดนักศึกษาให้มาตรวจดูรายชื่อ ในรับรองชั่วคราวของคณะฯ ประมาณ 20 วัน (สำหรับผู้ที่ขอรับฯ) รายชื่อสภาฯ อนุมัติเป็นบัณฑิต ประมาณ 30 วัน โดยนับจากวันยื่นเรื่อง

ในระหว่างนี้ทางคณะฯ จะดำเนินการตรวจสอบว่านักศึกษาได้เรียนจบครบหลักสูตรฯ จริงหรือไม่ ถ้าจบครบหลักสูตรฯ จริง จะออกใบรับรองชั่วคราวของคณะฯ ให้นักศึกษาและเสนอชื่อให้สภาฯ เพื่ออนุมัติเป็นบัณฑิตต่อไป แต่ถ้าเรื่องของนักศึกษามีปัญหาในระหว่างการดำเนินการทางคณะฯ จะแจ้งให้นักศึกษาทราบทางจดหมายหนึ่งคือ 1. ทางโทรศัพท์ 2. ทางจดหมาย 3. ปิดประกาศรายชื่อไว้ที่เคาน์เตอร์ของงานทะเบียนฯ คณะนิติศาสตร์

2.3 เมื่อสภาฯ อนุมัติรายชื่อนักศึกษาเป็นบัณฑิตแล้ว (ตรวจดูรายชื่อที่บอร์ดกระดานหน้าหรือที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนฯ ชั้น 2 หรือที่สวป.ชั้นล่าง ช่อง 4) ให้นักศึกษาจำเสนอสภาฯ ครั้งที่ 1, ลำดับที่, และวันที่อนุมัติของนักศึกษาแล้วไปดำเนินการต่อไปดังนี้

- 2.3.1 ขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ สวป.ชั้นล่าง ช่อง 5
- 2.3.2 ขอใบรับรองสภาฯ ที่ สวป.ชั้นล่าง ช่อง 4
- 2.3.3 ขอใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ที่ สวป. ชั้นล่าง ช่อง 3

อนึ่ง ก่อนที่จะไปดำเนินการตามข้อ 2.3.1, 2.3.2 และ 2.3.3 ต้องไปชำระเงินค่าธรรมเนียมที่กองคลัง มร. ก่อน แล้วนำใบเสร็จไปดำเนินการต่อที่ สวป. (ข้อ 2.3.1 เป็นเงิน 200.- บาท ข้อ 2.3.2 เป็นเงิน 10.- บาท ข้อ 2.3.3 เป็นเงิน 10.- บาท โดยแยกใบเสร็จแต่ละข้อ) ส่วนหลักฐานที่ต้องเพิ่มมีบัตรประจำตัวนักศึกษา รูปถ่ายสวมเสื้อครูขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป และ 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ขั้นตอนต่าง ๆ ของนักศึกษาได้ขอตามที่ชี้แจงเท่านั้น และหลังจากนี้ให้นักศึกษาคอยฟังประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกำหนดวันซ่อม และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต่อไป

ข่าวโดย ฝ่ายวิทยุ ประสารวงษ์

การแจ้งกล่าวจะจบหลักสูตรปริญญาตรี กับแจ้งจบ

ครบหลักสูตรปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์

ด้วยมีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์อีกจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องการแจ้งกล่าวจะจบหลักสูตรปริญญาตรีกับแจ้งจบครบหลักสูตรปริญญาตรี ทางงานทะเบียนประวัติและบริหารการศึกษา จึงขอชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการให้ทราบ ดังนี้

1. การแจ้งกล่าวจะจบหลักสูตรปริญญาตรี

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคใดซึ่งเป็นภาคสุดท้ายที่คาดว่าจะเรียนจบครบหลักสูตรนั้น ให้ปฏิบัติดังนี้

1.1 สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาแจ้งใน ม.ร. 24 ตามประสงค์ของจบโดยระบบที่ช่อง ○ "ขอจบการศึกษาในภาคนี้" ด้วย

1.2 สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ให้กาเครื่องหมาย x ที่ช่อง □ "ขอจบการศึกษาในภาคนี้" ในบัตร ม.ร. 34 (บัตรลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์)

ข้อควรจำ

- ให้นักศึกษาอื่นแจ้งกล่าวจะจบฯ ในใบ ม.ร.24 หรือ ม.ร.34

- การยื่นแจ้งกล่าวจะจบฯ ไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ แต่ถ้านักศึกษาไม่ได้แจ้งกล่าวจะจบฯ ในภาคใดและผลการสอบผ่านหมดแล้วจบครบหลักสูตรฯ ในภาค

นั้น นศ.จะยื่นขอทำเรื่องจบครบหลักสูตรฯ ไม่ได้ จนกว่านักศึกษาไปดำเนินการเสียค่าปรับที่กองคลัง ม.ร.เป็นเงิน 150.- บาท แล้วนำใบเสร็จไปทำเรื่องแจ้งกล่าวจะจบที่สวป.ชั้นล่าง ช่อง 5 เสียก่อน จึงจะนำเรื่องจบครบหลักสูตรฯ ต่อไปได้

- การแจ้งกล่าวจะจบฯ ต้องแจ้งภาคต่อภาคที่นักศึกษาคาดว่าจะจบฯ

- ส่วนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบฯ ในภาคถัดไปจากภาคนี้ให้ระบายใน ม.ร.24 ที่ช่อง ○ "คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคถัดไป" (สำหรับผู้ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย) หรือกาเครื่องหมาย x ใน ม.ร.34 ที่ช่อง □ "คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคถัดไป" (สำหรับผู้ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์)

2. การแจ้งจบครบหลักสูตรปริญญาตรี

เมื่อนักศึกษาทราบผลการสอบที่ประกาศที่บอร์ด (บอร์ดประกาศผลการสอบของคณะนิติศาสตร์อยู่ข้าง ๆ ตึก NB 5, NB 6 และข้างตึกคณะนิติศาสตร์) ผ่านหมดทุกกระบวนวิชาแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้

2.1 ยื่นเรื่องขอจบหลักสูตรฯ ที่งานทะเบียนฯ คณะนิติศาสตร์ชั้น 2 ด้านหน้า โดยนำหลักฐานประกอบดังนี้

- ส่วนาใบเสร็จ 2 ภาค (ภาคที่จบ และย้อนหลัง 1 ภาค)

- ใบเสร็จชำระเงิน 10 บาท (ชำระที่กองคลัง มร. ค่าธรรมเนียม แต่ให้ส่งเรื่องส่งเงินช่อง 1 ชั้นล่าง)





แต่... อิงอร



จากปกกาคอมปลาบอบน้ำแข็ง
 รินความซึ่งขานเตือนเหมือนน้ำหวาน
 นิยายรักชั้นฉ่ำเหมือนน้ำตาล
 มาถึงกลางดึกด้วยน้ำตา
 ดูท่านเอ๋ยเปรี้ยวคำสัมภาษณ์
 เหมือนประกาศศรัทธาค้นภษา
 ความเป็นอยู่สำคัญเห็นแก่ตา
 แต่ที่ทำยังหิ่ง.....เป็น "อิงอร"
 วางมาดแบบคนชราผู้น่ารัก
 วางท่วงกวีเขียนเด่น "ปิ่น" อักษร
 ความประณีตปรากฏในบทละคร
 ใครจะเทียบ "อิงอร" เมื่อวานนี้
 เสปี่ยาซื้ออื้อหราบตรงหน้าบ้าน
 อยู่กับงานธรรมชาติปราศศักดิ์ศรี
 เน้นจุดเด่นที่ท่อน "จน" แต่ "มี"
 ขอกราบที่รอยเท้าท่านก้าวเดิน
 เมื่อชีวิตท่านอยู่ไคร่รูปร่าง
 เป็นตัวอย่างไคร่กันสรรเสริญ
 เพียงคำถาม-ตอบยังเป็นนึ่งเอิญ
 มาได้เพลินฟังขานเมื่อท่านตาย
 จึงขอจารึกลงที่ตรึงนี้
 ว่าคนที่เกิดงามมีความหมาย
 งานที่สร้างคือเงาซึ่งเพราพราย
 ที่จะฉายรอยประทับไม่ดับเดือน

รศ. อธิชา โทณฑถาญจน



สมทบทุน "15 ปีรามคำแหง" น.ส. ประภัชญา ปัทมาภ
 บันชาติคณະรัฐศาสตร์ ม.ร. วัน 12 มอนเงิน 1,000 บาท ให้มท
 วิทยาลัยเพื่อสมทบทุน "15 ปีรามคำแหง" โทวันรับปริญญาบัตร
 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2529 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

สวัสดิศึกษาใหม่ ๒๕๓๐

เราจะเรียนเลือกแบบอย่างใดก็ตาม.



ม.ร.0601.033.0332/2530.16.36[004-012]

เราพร้อมกันแล้ววิธีการสอนแบบใหม่



เราพร้อมกันแล้วไม่ฟังให้เสีย



เปิดอบรม คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาและฝึกอบรม
 บุคลากรของ ม.ร. จัดการฝึกอบรมนักเรียนและแนวทางการศึกษาและ
 อาชีพ หลักสูตร "การแนะแนวอาชีพและวิชาการจัดการงาน" ระหว่าง
 วันที่ 5-7 มกราคม 2530 ณ ห้องประชุมประมวล กุศลมาศ



ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
 2529 ชมรมภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ องค์การนัก-
 ศึกษา ได้จัดแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ณ ห้อง
 ประชุม เอ.ดี. 3 โดยมีโรงเรียนต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร
 จำนวน 15 โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ปรากฏว่ารางวัล
 ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับโล่รางวัล
 จากอธิการบดี ม.ร. รางวัลที่ 2 และที่ 3 ได้แก่ โรงเรียน
 สามเสนวิทยาลัย และโรงเรียนอานวยศิลป์ ได้รับโล่จาก
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ร. การตอบปัญหา
 ครั้งนี้มี Miss SuSan เป็นวิทยากรเฉลยคำถาม มีนาย
 วิศักดิ์ ดวงแก้ว และนายสาธิต แสงมหาชัย เป็นผู้อ่าน
 คำถาม

หยุดคิด ฮาพิศดุษฎี

"วันที่ยังมาไม่ถึง"

ท่ามกลางวันเวลาที่นำเมื่อน่าดู
 ความเป็นไปแต่ละวันเศร้าซึมหตุ
 ความแท้ที่เกาะกุมจิตใจ คู่ไข่ครวน
 พันชานการ
 ความอยู่รอดเท่านั้น !
 ที่บีบบังคับ ! บีบเค้น ! ให้ทุกอย่างดำเนินต่อ
 ไป.....และต่อไป
 ทั้ง ๆ ไม่เห็นด้วย แต่ต้องยอมรับ !
 ทั้ง ๆ บังคับจิตใจ แต่ต้องฟันทน !
บางครั้งปลอบใจตนเองอย่างเหงา ๆ
 แม้ทางข้างหน้า....ดูเลือนลอม....ไร้จุดหมาย
 สิ้นก้าวเดินต่อไป...อย่างช้า ๆเพื่อถ่วงเวลาว่า..
 บางทีบางที...เราอาจถึงทางแยกใดข้างหน้า...
 เราจะหลบหนี....ไปตามลำพังให้ได้ !
 โลกยังกว้างไกลนัก
แม้สองเท้าปรกระบม....ร่างกายเหนื่อยล้า.....
 อิดโรย.....อ่อนแรง
แม้ดวงใจเจ็บปวด.....รวดร้าวนัก.....
 แต่เรายังหยุดแสวงหา"ความมีคุณค่าแห่งชีวิต..."
 ซึ่งมีใช่ ...การยอมรับ ความแปลกปลอมของกฎเกณฑ์
 สังคม
 ไซ้ ! สังคมที่ขึ้นอยู่กับอำนาจของคนบางกลุ่ม อำนาจ
 ที่พยายามรัดรอนเสรีภาพของผู้ไม่มีทางต่อสู้ !
 "เราไปฝันถึงวันนั้น.....
 วันที่ได้สุดลมหายใจแห่งอิสระของชีวิต.....เต็มที่สัก
 ครั้ง....
 แม้วันนั้น คือวันสุดท้ายของชีวิตเรายินดี
 พลีให้ "เพื่อแลกมาเป็นวันของเรา"

ของฝากปีใหม่พุทธศักราช 2530

รศ.นพพร ทานิชสุข

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อถึงเดือนมกราคมของทุก ๆ ปี เป็นเดือนที่ทุกคนทราบดี เป็นเครื่องเตือนสติให้เห็นว่าได้เริ่มศักราชใหม่อีกวาระหนึ่งแล้ว บางท่านอาจมีความสุขเมื่อถึงโอกาสวันเป็นมงคลนี้ บางคนก็เฉย ๆ ไม่ยินดียินดีอะไรเลย บางคนก็คิดว่าวันเวลารวดเร็วเหลือเกิน ทำให้มีอายุมากขึ้นอีก 1 ปีแล้วแต่ยังไม่ค่อยทำอะไร หรือบางคนก็เบื่อหน่ายสังคมหรือชีวิตก็อาจมีความคิดเห็นว่าเวลาใกล้หมด ผิดพลาดเข้ามาจนแล้ว คืออย่างเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์ให้เตือนว่า ในเรื่องเดียวกันแต่ความคิดของแต่ละคนนั้นหลากหลายแตกต่างกันออกไปตามที่ทัศนคติของตน และสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคลเป็นประการสำคัญ ไม่มีใครคิดผิดและไม่มีใครคิดถูก เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่มีสิทธิคิดได้อย่างเสรีไม่มีใครทวงห้ามหรือโต้แย้งได้

สำหรับปีใหม่พุทธศักราช 2530 นี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็น ปีพิเศษสุดของประเทศไทยทั่วประเทศ ทั้งนี้เพราะเป็นปีที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาวชิราลงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ หรือ 60 พรรษา อันเป็นอายุที่ชาวไทยให้ความสำคัญเป็นพิเศษสูงสุดในชีวิตของบุคคลทุกคน เพราะฉะนั้นปีพุทธศักราช 2530 จึงเป็นปีที่มีความหมายและมีความสำคัญยิ่งแก่ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะที่เดียว เราจึงน่าจะจะได้มีความคิดว่าปีใหม่พุทธศักราช 2530 นี้ น่าที่จะมีของขวัญพิเศษในชีวิตของแต่ละคนบ้าง ของขวัญที่กล่าวถึงนี้มีใช่เป็นของขวัญที่เป็นรูปธรรม แต่เป็นของขวัญที่เป็นนามธรรมมากกว่า เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติแก่บางคนบ้างไม่มากก็น้อย ของขวัญที่ใครจะมอบให้มีดังนี้ คือ



1) **ลืบทบทวนว่า ท่านได้ทำอะไรบ้างในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา**
 ของขวัญปีใหม่ชิ้นแรกที่ขอมอบให้แก่ทุกท่านก็คือ การระลึกถึงช่วงที่ผ่านมา 1 ปีนั้นตนเองได้คิด ได้ทำ และได้สร้างอะไรให้เป็นที่ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติบ้าง เพราะสิ่งนี้จะเป็นการเตือนสติให้แก่ตนเองได้ระลึกอยู่เสมอว่า ตนเองทำอะไรอยู่ไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์หรือไร้ค่าเสียเปล่า ๆ และในช่วงเดียวกันได้มีโอกาสระลึกถึงข้อที่เราน่าภูมิใจ ผิดพลาดหรือจุดบกพร่องที่เราได้ปฏิบัติไปด้วยอารมณ์ที่วิวัฒนาการสติสัมปชัญญะหรือด้วยการหลั่งน้ำเมารู้อยู่ในอำนาจ ยศฐาบรรดาศักดิ์เงินตราหรือใช้อารมณ์มากเกินไป ทำความเดือดร้อนหรือสร้างบาปให้แก่ผู้อื่นโดย

ไม่ทาคติกรรมมาก่อน จะด้วยความเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ตามที หากแต่ยังสำนึกได้ก็ยังมีดีและเป็นบทเรียนอันมีค่าของเรามากในการแก้ไข ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น ความผิดพลาดน้อยลงไป

ด้วยเหตุนี้การที่ท่านจะวางแผนระลึกได้ว่าตนเองกระทำอะไรลงไปบ้างนั้นอาจต้องใช้เวลาสงบทบทวนความจำบ้าง โดยพิจารณาไตร่ตรองอย่างพินิจพิเคราะห์ ด้วยความเที่ยงธรรมและมีใจเป็นกลางพอสมควร เพื่อเป็นบทเรียนต่อไปในการประกอบชีวิตของตนเองให้ราบรื่นและปราศจากอุปสรรค เครื่องขัดเกลาแก่ประการ เพื่อมิให้ต้องเสียกำลังใจหรือเกิดความท้อแท้ในใจขึ้นมาในภายหลัง อาจกล่าวได้ว่าเป็นการทบทวนตนเองเพื่อการต่อสู้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าอย่างมีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นตนเองเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

สิ่งเหล่านี้อาจเป็นเรื่องไร้สาระ ไม่มีประโยชน์สำหรับความคิดบางคน เพราะบางคนคิดว่า เมื่อเดินหน้าแล้วไม่จำเป็นต้องเหลียวหลังไปดูสิ่งที่ผ่านมาให้เสียเวลา ความคิดเช่นนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นความคิดที่ยังไม่ถูกต้องนัก เพราะความคิดแต่ต้นหลังจะเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตได้อย่างดี เป็นเครื่องเตือนสติให้เห็นว่าตนเองไม่ประมาทหรือหลงอยู่กับสิ่งที่หลอกลวงนานาประการ อันจะนำทางให้ไปสู่ความสำเร็จได้บ้างเป็นการปฏิวัติงาน การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคล เพราะ "อดีตย่อมเป็นเครื่องทำนายปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างดี" ที่เราทำมาอาจทราบกันคืออยู่แล้วโดยทั่วไป ด้วยเหตุนี้ถ้าหากท่านมีเวลาโปรดสละให้กับตนเองสักนิด เพื่อหวนคิดถึงวันเวลาที่ผ่านไป 1 ปีนี้ที่ท่านได้คิด ได้ทำ และได้สร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือสังคมและประเทศชาติในเรื่องอะไรบ้าง คงไม่เป็นเรื่องไร้สาระเกินไปนักถ้าท่านไม่เป็นผู้ที่ประมาท หรือหลงระเหวไปกับสังคมมากมายจนเป็นผู้ลืมตนเองไปชั่วขณะหนึ่ง ถ้าท่านได้คิดย้อนหลัง 1 ปีที่ผ่านมาบ้างสักนิดก็ยังดี

2) **โปรดระลึกว่าวันเวลาผ่านไปรวดเร็วเหมือนมีปีกบิน**

ของขวัญอีกชิ้นหนึ่งที่ใครจะมอบให้แก่ทุกท่านในประการที่สองก็คือ "การคิดอยู่เสมอว่า เวลา มีค่าและผ่านไปโดยรวดเร็วเหมือนมีปีกบิน" ดังที่ท่านทราบกันดีว่า "เวลาและกระแสไม่คอยท่าใคร" ด้วยเหตุนี้วันเวลาที่ผ่านไป 1 ปีนั้น ช่วงรวดเร็วเสียเหลือเกิน และขณะนี้วันเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตแต่ละคนนั้นเกินแสนสิ้น มีเหลืออยู่น้อยมากบางท่านอาจสั่งหรือเหลือน้อยจนน่าใจหาย เพราะเวลาที่เหลืออยู่นี้น้อยจนใกล้หมดสิ้นทุกฝีก้าวทุกที บางท่านอาจจะรู้สึกเฉย ๆ ไม่คิดมาก บางท่านอาจหวั่นไหวอยู่บ้าง และบางท่านไม่เคยคิดมาก่อนเลย ซึ่งแล้วแต่นิสัยและสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ แต่ที่แน่ ๆ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปได้เลยก็คือ ทุกท่านจะต้องพบกับจุดหนึ่งจุดเดียวกันคือ ความตายที่เราทำรู้อยู่และเคยเห็นโดยทั่วกัน ต่างกันอยู่ที่ว่า ข้าหรือเร็วเท่านั้นที่เป็นเงื่อนไขพิเศษที่ทำให้แตกต่างกันออกไป

บางคนอาจมีแนวความคิดเรื่องความตายนั้นแตกต่างกันออกไป แล้วแต่นิสัย ความนึกคิด ศรัทธา และ

สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพราะบางท่านไม่คิดว่าตนเองจะตายแต่ก็ตาชไปแล้วจริง ๆ บางคนคิดและนึกถึงความตายอยู่เสมอไม่หวั่นกลัว ใจกล้า เชื้อมันตนเองก็ไม่ตายสักที อยู่ขึ้นอายุมาถึงปัจจุบัน ความคิดเรื่องความตายจึงมีแตกต่างกันออกไปนานาประการ ทั้ง ๆ ที่ตน ได้อิน ได้รู้ ได้ดูของจริงกันอยู่ทั่วไปอย่างดี แต่ที่แน่แท้เป็นัจธรรมที่อยู่กับโลกอยู่ทุกสมัยคือ ความยุติธรรมที่สังคมได้สร้างให้แก่ทุกคน ทุกชนชั้น ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย เสมอหน้ากันคือ ความตาย นั่นเอง ข้าหรือเร็วเท่านั้น ไม่มีการยกเว้นหรือให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใดเลย เป็นความยุติธรรมของโลกอย่างหนึ่งก็ว่าได้ แล้วเราท่านจะไม่สละเวลาไปคิดเรื่องนี้บ้างหรือเพื่อเป็นการไม่ประมาทและหลงระเหวกับโลกนี้มากเกินไปจนลืมความจริงข้อนี้ไปเสียสิ้น ในโอกาสปีใหม่พุทธศักราช 2530 นี้สักนิดก็ยังดี



3) **ต้องเร่งรีบสร้างและสะสมคุณงามความดี**

ของขวัญชิ้นสุดท้ายที่ใครฝากไว้ในที่นี้แก่ทุกท่านคือ "ต้องเร่งรีบสร้างสมความดีงามนานาประการไว้เสียแต่เดี๋ยวนี้ ขณะนี้และเวลานี้เพื่อเป็นการไม่ประมาทหรือหลงคิดไปต่าง ๆ นานา ทั้งนี้เพราะวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนมีปีกบิน จากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี ผ่านไปโดยไม่ทวนหรือสามารถเรียกร้องให้กลับคืนมาได้ ในขณะเดียวกันอายุแต่ละคนก็มากขึ้นตามไปด้วย ทำให้วันเวลาที่อยู่คู่โลกนี้ก็สั้นลง จำต้องวิ่งเข้าหาหลุมฝังศพเข้าทุกขณะ ความตายก็ใกล้เข้ามาทุกที มนุษย์จึงต้องเร่งรีบสร้างสะสมความดีให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทันกับเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิด ใครที่มีหลงระเหวอยู่กับสิ่งชั่วเขามาโดยตลอดมา ชด สรรเสริญที่เปรียบเสมือนผู้ติดตามบอด หลงคล้าทางเดินนั่นเอง ด้วยเหตุนี้บุคคลที่สร้างแต่บาปสร้างแต่ความทุกข์แก่บุคคลอื่นด้วยการเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ตามที ย่อมเปรียบเสมือนสร้างทางไปสู่รกให้แก่ตนเองโดยไม่รู้สึกรู้สึกลงและไม่เคยคิดมาก่อนเลย ในที่สุดบางคนตายหรือใกล้ตายก็หาได้สำนึกบาปของตนที่ทำไว้ไม่ คงจะได้ไปปรับทุกข์เวทนในดินแดนที่เรียกว่า "นรก" หรือแห่งหนึ่งแห่งใดก็เป็นได้ สมกับคำกล่าวที่ว่า "วัวของใครก็เข้าคอกของมัน" ดังที่เราน่าจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วนั่นเอง

ด้วยเหตุนี้เมื่อเวลาที่เหลือน้อยนิดนี้ เราทุกคนน่าจะเร่งรีบสร้างและสะสมความดีเสียแต่ยังมีเวลาเหลืออยู่ไม่มากนัก การสร้างความดีนั้นอาจมีความหมายกว้างขวางครอบคลุมหลายเรื่องหลายลักษณะ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความดีเป็นกุศลทั้งสิ้นแล้วแต่สถานภาพ โอกาส สิ่งแวดล้อมและความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นประการสำคัญ สิ่งดีที่มีใช้เป็นการชั่วคราวแต่เป็นความดี เราท่านน่าจะจะได้เร่งรีบสร้างทำเสียเวลานี้ ก่อนที่ท่านจะต้องลาไปจากโลกนี้ โดยไม่มีเวลาแก้ตัวหรือกลับใจได้ทันก่อนที่จะสายเกินไปแล้วใกล้จะลาโลกนี้ใกล้ได้ทัน เพราะจะต้องเสียใจและเสียใจไปจนสิ้นลม ถาจากโลกนี้ไปเหลือแต่ชื่อหรืออาจเป็นผู้ที่โลกลืมไปในที่สุดก็เป็นไปได้

ภาวะการทำงานทำของบัณฑิตรามคำแหง

เฉลิมหน้า อลงะนันท์

วิจัยสถาบัน กองแผนงาน



มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ผลิตบัณฑิตออกมารับใช้สังคม ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังสำคัญในหน่วยงานต่างๆ สามารถพิสูจน์ตนเองว่า เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพประสบความสำเร็จในกรทำงาน สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณและความภาคภูมิใจให้แก่สถาบันเป็นอย่างมาก

ตั้งแต่มหาวิทยาลัยได้เปิดการสอนมาจนถึงปัจจุบัน ได้ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมพระราชทานปริญญาบัตรไปแล้วรวม 11 รุ่น รวมทั้งสิ้น 115,925 คน ดังนี้

รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2517	มีจำนวนบัณฑิต	2,165 คน
รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2518	มีจำนวนบัณฑิต	4,141 คน
รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2519	มีจำนวนบัณฑิต	5,548 คน
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2520	มีจำนวนบัณฑิต	4,595 คน
รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2521	มีจำนวนบัณฑิต	8,762 คน
รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2522	มีจำนวนบัณฑิต	10,197 คน
รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2523	มีจำนวนบัณฑิต	10,881 คน
รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2524	มีจำนวนบัณฑิต	12,488 คน
รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2525	มีจำนวนบัณฑิต	16,129 คน
รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2526	มีจำนวนบัณฑิต	19,863 คน
รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2527	มีจำนวนบัณฑิต	21,126 คน
รวม		115,925 คน

และในรุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2528 นี้ มีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้นประมาณ 21,700 คน

จากการศึกษาภาวะการหางานทำของบัณฑิตรุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2527 มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 21,126 คน โดยในจำนวนนี้ ได้ศึกษาภาวะการหางานทำของบัณฑิตเป็นจำนวน 19,229 คน คิดเป็นร้อยละ 91.02 ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด จากการศึกษาค้นพบว่า :-

1. เพศ		
ชาย		8,959 คน (46.59)
หญิง		10,270 คน (53.41)
2. อายุ		
น้อยกว่า 22 ปี		359 คน (1.87)
22 - 24 ปี		7,788 คน (40.47)

25 - 27 ปี	7,706 คน (40.07)
28 - 30 ปี	1,886 คน (9.81)
มากกว่า 30 ปี	1,280 คน (6.66)
ไม่ระบุ	215 คน (1.12)

3. ระยะเวลาที่ศึกษา	
ต่ำกว่า 4 ปี	1,528 คน (7.95)
4 - 4 1/2 ปี	3,991 คน (20.75)
5 - 5 1/2 ปี	4,176 คน (21.72)
6 - 6 1/2 ปี	3,793 คน (19.73)
7 - 7 1/2 ปี	2,669 คน (13.88)
8 ปี	2,383 คน (12.39)
ไม่ระบุ	689 คน (3.58)

4. เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ	
ต่ำกว่า 2.50	9,203 คน (47.86)
2.50 - 2.75	4,097 คน (21.31)
2.76 - 3.00	865 คน (4.50)
3.01 - 3.25	207 คน (1.08)
3.26 - 3.50	61 คน (0.32)
มากกว่า 3.50	5 คน (0.02)
ไม่ระบุ	4,791 คน (24.91)

5. อาชีพในขณะที่ศึกษา	
ไม่มีอาชีพ	12,354 คน (64.26)
มีอาชีพ	6,876 คน (35.75)
- งานพิเศษ/บริษัท/เอกชน	3,227 คน
- ประกอบอาชีพอิสระ	
ด้วยตนเอง	1,178 คน
- องค์กรระหว่างประเทศ	13 คน
- รัฐวิสาหกิจ	456 คน
- รับราชการ	2,001 คน

6. ผลของอาชีพที่ทำระหว่างศึกษาต่อการหางาน	
ได้ทำงานต่อในตำแหน่งเดิม	3,776 คน (54.92)
ไม่ได้ทำงานที่เดิม	2,776 คน (40.38)
- มีผลโดยตรงต่อการได้งาน	454 คน
- มีผลบ้างในการหางาน	1,295 คน
- ไม่มีผลเลย	1,027 คน
ไม่ระบุ	323 คน (4.70)

7. สถานภาพปัจจุบันของบัณฑิต	
มีงานทำ	8,512 คน (44.27)
ไม่มีงานทำ	10,717 คน (55.73)
สาเหตุของการไม่มีงานทำ	
- หางานทำไม่ได้	6,085 คน
- รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน	2,131 คน
- ยังไม่ประสงค์จะทำงาน	556 คน
- กำลังศึกษาต่อ	728 คน
- จะศึกษาต่อ	208 คน
- อื่น ๆ	206 คน
- ไม่ระบุ	803 คน

8. ประเภทของหน่วยงาน	
ประกอบอาชีพอิสระด้วยตนเอง	
- เกษตรกรรม	102 คน (1.20)
- ค้าขาย	962 คน (11.30)
บริษัท/เอกชน	4,340 คน (50.99)
องค์กรระหว่างประเทศ	20 คน (0.23)
รัฐวิสาหกิจ	588 คน (6.91)
ส่วนราชการ (ข้าราชการ)	1,925 คน (22.82)
ส่วนราชการ (ลูกจ้าง)	629 คน (6.21)
ไม่ระบุ	46 คน (0.54)

9. ภาครที่ตั้งที่ทำงานของบัณฑิต	
กรุงเทพฯ	5,522 คน (64.87)
ภาคกลาง	399 คน (4.69)
ภาคเหนือ	430 คน (5.05)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	581 คน (6.83)
ภาคใต้	442 คน (5.19)
ภาคตะวันออก	570 คน (6.70)
ภาคตะวันตก	338 คน (3.97)
ต่างประเทศ	2 คน (0.02)
ไม่ระบุ	228 คน (2.68)

10. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ	
ต่ำกว่า 2,765 บาท	2,125 คน (24.96)
2,765 บาท	354 คน (4.16)
2,766 - 3,745 บาท	2,552 คน (29.98)
3,746 - 5,000 บาท	1,359 คน (15.97)
สูงกว่า 5,000 บาท	851 คน (10.00)
ไม่ระบุ	1,271 คน (14.93)

11. ความรู้สึกต่อสถานที่ทำ	
พอใจในงานที่ทำ	4,617 คน (54.24)
ไม่พอใจในงานที่ทำ	3,728 คน (43.80)
ไม่ระบุ	167 คน (1.96)
สาเหตุของความไม่พอใจ (ให้ระแวกที่สุดเพียง 1 ข้อ)	
- ระบบงาน	528 คน
- ผู้ร่วมงาน	114 คน
- ไม่ได้ใช้ความรู้ในสาขาที่เรียน	1,174 คน
- ค่าตอบแทน	440 คน
- ความมั่นคง	487 คน
- ความก้าวหน้า	841 คน
- อื่น ๆ	60 คน
- ไม่ระบุ	84 คน

12. การนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับงาน	
มากที่สุด	1,314 คน (15.44)
มาก	3,249 คน (38.17)
น้อย	2,375 คน (27.90)
น้อยมาก	1,382 คน (16.24)
ไม่ระบุ	192 คน (2.25)

13. ระยะเวลาในการหางาน

1 - 3 เดือน	5,636 คน (29.31)
4 - 6 เดือน	4,273 คน (22.22)
7 - 9 เดือน	1,338 คน (6.95)
10 - 12 เดือน	1,609 คน (8.37)
มากกว่า 12 เดือน	247 คน (1.28)
ไม่ระบุ	6,128 คน (31.87)

14. ลักษณะการหางานทำ

ด้วยตนเอง	11,574 คน (60.19)
บุคคลอื่นช่วยเหลือ	1,252 คน (6.51)
ด้วยตนเองและมีบุคคลอื่นช่วยเหลือ	3,832 คน (19.93)
ได้งานตามข้อผูกพันของการศึกษา	97 คน (0.50)
อื่น ๆ	397 คน (2.07)
ไม่ระบุ	2,077 คน (10.80)

15. ปัญหาในการหางานทำ

ไม่ทราบแหล่งงาน	6,665 คน (19.01)
หางานที่ถูกต้องไม่ได้	5,346 คน (15.25)
* ต้องสอบจึงไม่ขอฝากสมัคร	861 คน (2.46)
ขาดคุณสมบัติ	3,434 คน (9.79)
ขาดทุนหรือเงินค่าประกัน	2,048 คน (5.84)
หน่วยงานไม่ต้องกร	4,283 คน (12.22)
เงินเดือนน้อย	2,551 คน (7.28)
สอบเข้าทำงานไม่ได้	6,797 คน (19.39)
อื่น ๆ	816 คน (2.32)
ไม่ระบุ	2,255 คน (6.43)

จากการศึกษาเปรียบเทียบภาวะการหางานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 9 - 11 ปีการศึกษา 2525 - 2527 ในตารางที่ 1 - 3 มีข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของบัณฑิตที่กรอกแบบสำรวจ จำแนกตามภาวะการหางานตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 - 2527

ปีการศึกษา	2525	2526	2527	x̄
	(รุ่นที่ 9)	(รุ่นที่ 10)	(รุ่นที่ 11)	
ภาวะการหางาน				
ไม่มีงานทำ	49.16	54.38	55.73	53.09
มีงานทำ	50.84	45.62	44.27	46.91
รวม	100.00	100.00	100.00	100.00

เมื่อจำแนกตามภาวะการหางานทำของบัณฑิตจากการศึกษาข้อมูลจากบัณฑิตในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 9 - 11 ปีการศึกษา 2525 - 2527 พบว่า บัณฑิตรุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2525 มีงานทำและไม่ไม่มีงานทำ เมื่อสำเร็จการศึกษาไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ มีงานทำร้อยละ 50.84 และไม่มีความทำร้อยละ 49.16 ส่วนบัณฑิตรุ่นที่ 10 - 11 ปีการศึกษา 2526 - 2527 ไม่มีงานทำมากกว่ามีงานทำ คือ ไม่มีงานทำร้อยละ 54.38 และร้อยละ 55.73 ส่วนมีงานทำร้อยละ 45.62 และร้อยละ 44.27 ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีงานทำร้อยละ 46.91 และไม่มีความทำร้อยละ 53.09 เมื่อสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปแล้ว

เอดส์ (AIDS) : มหันตภัยของมนุษยชาติ

ศส.อจจวรา ไต้ตั้งใจไกล - กณวาทมนุษยศาสตร์



Sex tours and prostitutes 'pose AIDS risk in Asia'

In Asia and particularly Bangkok, where the AIDS virus is "knocking on the door," a major problem is patronage of prostitutes and sexual

ในปัจจุบันมนุษย์เจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์มาก โดยสามารถค้นพบวิธีการและยาต่าง ๆ ที่จะรักษาโรคมะเร็งให้เจ็บที่ทำลายล้างแก่พันธุมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นมะเร็ง กามโรค ไข้ทรพิษ อหิวาต์ หรือแม้กระทั่งมะเร็ง แต่โรคอีกโรคหนึ่งซึ่งวงการแพทย์กล่าวว่าเกิดจากรไวรัสชนิดหนึ่งที่กำลังระบาดในภูมิภาคนี้คือโรคเอดส์หรือ Aids ซึ่งมาจากคำว่า The Acquired Immune Deficiency นั้นเป็นโรคที่ยังไม่มีผู้ใดพบวิธีการหรือยาค่า ๆ ที่จะรักษาเยียวยาให้หายได้ เป็นที่ขมขื่นกันว่าโรคนี้นั้นเมื่อเป็นแล้วมีแต่ตาย โอกาสหายมีน้อยมาก ยังไม่มีการยืนยันแน่นอนว่า โรคนี้นั้นเริ่มต้นมาจากที่ใด แต่โรคนี้นั้นเริ่มแพร่กระจายและเป็นที่ยอมรับในแวดวงคนรักร่วมเพศ (Homosexual) ในซีกโลกตะวันตกคือ อเมริกา และหลายประเทศในยุโรป นับวันจะมีคนเป็นโรคนี้นั้นเพิ่มมากขึ้น เพราะโรคนี้นั้นสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วโดย สเปิร์ม น้ำลาย และเลือด อาจจะได้โดยการร่วมเพศ บาดแผล การจูบปาก หรืออยู่ที่โรคนี้นั้นเริ่มเกิดในวงจำกัด

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ จำแนกตามประเภทของหน่วยงาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 - 2527

ปีการศึกษา	2525	2526	2527	x̄
	(รุ่นที่ 9)	(รุ่นที่ 10)	(รุ่นที่ 11)	
ประเภทของหน่วยงาน				
ประกอบอาชีพอิสระ				
ด้วยตนเอง	11.61	11.80	12.50	11.97
บริษัทย่อย	54.00	49.74	50.99	51.58
องค์การระหว่างประเทศ	0.36	0.53	0.23	0.37
รัฐวิสาหกิจ	5.52	6.12	6.91	6.18
ส่วนราชการ	27.72	30.91	28.83	29.16
ไม่ระบุ	0.79	0.90	0.54	0.74
รวม	100.00	100.00	100.00	100.00

บัณฑิตที่มีงานทำภายหลังสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง จากตารางที่ 2 พบว่าบัณฑิตส่วนมากได้งานทำที่บริษัท/เอกชน มากที่สุด ถึงร้อยละ 51.58 รองลงมาเป็นอาชีพรับราชการร้อยละ 29.16 อาชีพอิสระส่วนตัวร้อยละ 11.97 รัฐวิสาหกิจร้อยละ 6.18 มีเพียงร้อยละ 0.37 เท่านั้นที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ

ถือในหมู่ผู้ที่มีชมร่วมเพศหรือเกย์ แต่บุคคลเหล่านี้ก็อาจจะมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ และนำเชื้อโรคมานี้แพร่กระจายต่อไป ในประเทศสหรัฐอเมริกามีคนเป็นโรคนี้นั้นมากที่สุด เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการเผยแพร่การวิจัยโดย The London-based Paras Institute คาดคะเนว่าคนอเมริกันประมาณ 145,000 คน จะตายด้วยโรคเอดส์ภายในปี 1991 ซึ่งก็ไม่ได้ไกลไม่ไกลนัก มีคนดัง ๆ หลายคนที่เป็นเหยื่อของโรคนี้นั้น และคนดังคนหนึ่งคือ ดาราภาพยนตร์ผู้หล่อเหลา Rock Hudson ก็ได้จบชีวิตไปแล้วด้วยโรคเอดส์

สำหรับในประเทศไทยก็ยังไม่ทราบว่าโรคนี้นั้นยังอยู่ในระดับใด เพราะโลกปัจจุบันแคบเข็เนื่องจากความสามารของมนุษย์ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารคมนาคม มนุษย์นำความเจริญมาให้ตนเอง และก็นำความเสื่อมถอยมาสู่เผ่าพันธุ์ของตนเช่นกัน * Johnathan Mann ผู้อำนวยการโครงการโรคเอดส์ขององค์การอนามัยโลกได้เปิดเผยว่า โรคเอดส์มีสาเหตุแพร่กระจายมาสู่ทวีปเอเชีย และโดยเฉพาะที่กรุงเทพฯ ซึ่งโรคเอดส์กำลังมา "เกาะประตู" อยู่ เพราะขบวนการ Sexual tourism นิยมมากรุงเทพมหานครนครอมรรัตนโกสินทร์อันเป็นโลกเกินกว่าที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก ขบวนการ Sex tours เหล่านี้ อาจจะเป็นตัวการนำเอาเชื้อโรคร้ายนี้มาเผยแพร่ในหมู่คนไทย โดยเฉพาะในปีหน้าซึ่งกำลังจะเป็นปีที่ท่องเที่ยวไทย 2530 ก็ขอให้ระมัดระวังผลทางร้ายที่จะติดตามมาด้วย นอกเหนือจากการคาดหวังกองทัพและเงินตราภาคกลางที่ประเทศไทยจะได้รับจากนักท่องเที่ยว

อันที่จริงแล้ว การเรียกชื่อโรคภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายเสื่อมถอยว่า Aids นี้ เป็น irony นิดเดียว เพราะคำว่า aid ไม่ว่าจะใช้เป็นคำนามหรือกริยา มีความหมายว่าการช่วยเหลือ หรือให้ความช่วยเหลือ แต่เชื้อโรคร้ายนี้มันไม่ได้ช่วยเหลือมนุษยชาติเลย แต่กลับจะทำลายเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยซ้ำไป แต่มองอีกทีคนส่วนหนึ่งที่มองคนที่ทำงานประเภท "คุณ มีชัย" มีน้อย และก็ไม่ค่อยจะ "มีชัย" ในการครองภักดิ์จนงานประชากรเท่าไร ทั้งนั้นก็เลยช่วยเหลือมนุษยชาติโดยบังเอิญให้มีโรคเอดส์เพื่อให้เกิดความสมดุล ในด้านจำนวนประชากรของโลก ถ้ามีแต่จำนวนคนเกิดเพิ่มทวีขึ้น แต่จำนวนคนตายกลับลดน้อย ไม่เป็นสัดส่วนที่พอเหมาะ ประชากรก็คงจะดันโลกใบน้อย ๆ นี้ แล้วอะไรจะดีไปกว่าเจ้าโรคทำลายล้างเผ่าพันธุ์ คือ Aids นี้เล่า !!!

* ข้อมูลจาก Bangkok Post December 6, 1986.

ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ จำแนกตามความรู้สึกรู้สึกต่องานที่ทำตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 - 2527

ปีการศึกษา	2525	2526	2527	x̄
	(รุ่นที่ 9)	(รุ่นที่ 10)	(รุ่นที่ 11)	
ความรู้สึกรู้สึกต่องานที่ทำ				
พอใจ	58.56	57.11	54.24	56.64
ไม่พอใจ	35.69	41.27	43.80	40.25
ไม่ระบุ	5.75	1.62	1.96	3.11
รวม	100.00	100.00	100.00	100.00



รายการโทรทัศน์การศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระหว่างวันที่ 12-22 มกราคม 2530
ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2530

- 15.00-15.30 น. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (SC 103) ครั้งที่ 10
- ต่อมาไรท์
โดย รศ. ณพพร ดำรงศิริ
- 15.30-16.00 น. วิชากฎหมายอาญา 2 (LA 122) ครั้งที่ 10
- โทษวิบัติทรัพย์สิน (ต่อ)
โดย รศ. สุธีณี รัตนวราห
- 18.30-19.00 น. วิชาแคลคูลัส 2 (MA 114) ครั้งที่ 8
- ฟังก์ชันเอกซโปเนนเชียล
โดย ผศ. นิตยา ตวันนรินทร์
- 19.00-19.30 น. วิชาภาษาอังกฤษมูลฐาน 2 (EN 102) ครั้งที่ 7
- Perfect Tense
โดย อ. ชติยะ ราชบังสา
O. Roger Welty

วันอังคารที่ 13 มกราคม 2530

- 15.00-15.30 น. วิชา ป.พ.พ.ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา (LA 106) ครั้งที่ 11
- เงื่อนไขเวลา, ระยะเวลา
โดย ผศ. มยุรี พันแสงดาว
รศ. ชูชาติ มโนไพโมกษ์
- 15.30-16.00 น. วิชาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยาเบื้องต้น (SO 103) ครั้งที่ 11
- สังคมวิทยาแนว
โดย ผศ. บุญลือ วันทายนต์
- 18.30-19.00 น. วิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ (MA 112) ครั้งที่ 7
- เรขาคณิตและภาคตัดกรวย (ตอนที่ 1)
โดย รศ. วรศกณา ร่องมะรุค
อ. ก่อสุข วีระถาวร
- 19.00-19.30 น. วิชาภาษาอังกฤษมูลฐาน 2 (EN 102) ครั้งที่ 8
- คำศัพท์ บทที่ 7, 8
โดย อ. Roger Welty
อ. เขียวลักษณ์ ชันสนาพรชัย

วันพุธที่ 14 มกราคม 2530

- 15.00-15.30 น. วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ (EC 103) ครั้งที่ 8
- รายได้, การบริโภค, การออม, การลงทุนและทฤษฎีการกำหนดรายได้
โดย ศ. ดร. ชรรมนบุญ ไสภารัตน์
- 15.30-16.00 น. วิชาการใช้ห้องสมุด (LS 103) ครั้งที่ 8
- หนังสืออ้างอิงตอนที่ 2

- โดย ผศ. ชูพา สายมาลา
- 18.30-19.00 น. วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 (EC 112) ครั้งที่ 8
- ภาวะเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืด
โดย ผศ. เอนก เขียวถาวร
รศ. วิชาภา สังข์ศรี
- 19.00-19.30 น. วิชาอารยธรรมตะวันออก (HI 102) ครั้งที่ 8
- ความเจริญด้านปรัชญาของราชวงศ์โจว ราชวงศ์จิ้น จีนในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช
โดย รศ. มาตยา อังคนารณ

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2530

- 15.00-15.00 น. วิชาทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 2 (PS 290) ครั้งที่ 10
- Wiccolo-Machiavelle
โดย รศ. สุขุม นวลสกุล
- 15.30-16.00 น. วิชา ป.พ.พ.ว่าด้วยละเมิด 1 (LA 208) ครั้งที่ 9
โดย รศ. ชูศักดิ์ ศรีนิล
- 18.30-19.00 น. วิชาหลักการบัญชี 2 (AC 102) ครั้งที่ 9
- การบัญชีกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ)
โดย ผศ. กิตติ บุญนาค
- 19.00-19.30 น. งดถ่ายทอด ขุทสนาวี เกาะช้าง

วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2530

- 15.00-15.30 น. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (SC 103) ครั้งที่ 11
- สมุทรศาสตร์
โดย นายเอกประเวช โทชนสมบูรณ์
- 15.30-16.00 น. วิชากฎหมายอาญา 2 (LA 122) ครั้งที่ 11
- คุณพินิจในการกำหนด - การเพิ่มโทษ ลดโทษ
โดย ผศ. สุธีณี รัตนวราห
- 18.30-19.00 น. วิชา การบริหารธุรกิจเบื้องต้น (GM 103) ครั้งที่ 8
- การบริหารงานบุคคล (ต่อ)
โดย รศ. กาญจนนถ เรืองจิตปกรณ
- 19.00-19.03 น. รายการ 3 นาทีกับวิทยาศาสตร์
โดยคณะวิทยาศาสตร์
- 19.03-19.30 น. วิชา ป.พ.พ.ว่าด้วยทรัพย์สิน (LA 105) ครั้งที่ 8
- การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ (ต่อ)
โดย รศ. มรกต ชันเครือ
รศ. กัลยา กานวิวัฒน์

วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2530

- 18.30-19.00 น. วิชาหลักสถิติ (ST 203) ครั้งที่ 8
- ความน่าจะเป็น (ต่อ)
โดย รศ. สุทธิชัย ไวรศิริ
- 19.00-19.30 น. วิชาภาษาอังกฤษมูลฐาน 4 (EN 202) ครั้งที่ 8
- การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค (ต่อ)
โดย ผศ. ผาณิต บุญธรรม
O. Richard Iren

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2530

- 18.30-19.00 น. วิชาหลักการบัญชี (AC 102) ครั้งที่ 10
- การบัญชีกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ)
- 19.00-19.30 น. วิชาการเมืองการปกครองไทย (PS 110) ครั้งที่ 9
- รัฐสภา
โดย รศ. สุขุม นวลสกุล

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2530

- 15.00-15.30 น. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (SC 103) ครั้งที่ 12
- อุตุนิยมวิทยา
โดย อ. สมพงษ์ มานะสุด
- 15.30-16.00 น. วิชากฎหมายอาญา 2 (LA 122) ครั้งที่ 12
- โทษวิบัติทรัพย์สิน (ต่อ)
โดย ผศ. สุธีณี รัตนวราห
- 18.30-19.00 น. วิชาแคลคูลัส 2 (MA 114) ครั้งที่ 9
- การกีดกันโดยเงินผ่อน
โดย ผศ. นิตยา ตวันนรินทร์
รศ. สิริวรรณ ตั้งจิตวัฒนะกุล
- 19.00-19.30 น. วิชาภาษาอังกฤษมูลฐาน 2 (EN 102) ครั้งที่ 9
- Future Tense
โดย ผศ. มธุรส วิสุทธกุล
O. Roger Welty

วันอังคารที่ 20 มกราคม 2530

- 15.00-15.30 น. วิชา ป.พ.พ.ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา (LA 106) ครั้งที่ 12
- อายุความ
โดย ผศ. มยุรี พันแสงดาว
รศ. ชูชาติ มโนไพโมกษ์
- 15.30-16.00 น. วิชาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยาเบื้องต้น (SO 103) ครั้งที่ 12
- การแบ่งช่วงชั้นของสังคม
โดย ผศ. บุญลือ วันทายนต์
- 18.30-19.00 น. วิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ (MA 112) ครั้งที่ 8
- เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เรื่องวงกลม
โดย รศ. วรศกณา ร่องมะรุค
อ. ก่อสุข วีระถาวร
- 19.00-19.30 น. วิชาการเมืองการปกครองไทย (PS 110) ครั้งที่ 10
- ตำแหน่งในสภา
โดย รศ. สุขุม นวลสกุล

วันพุธที่ 21 มกราคม 2530

- 15.00-15.30 น. วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ (EC 103) ครั้งที่ 9
- ทฤษฎีการกำหนดรายได้และรายได้ประชาชาติ
โดย ศ. ดร. ชรรมนบุญ ไสภารัตน์
- 15.30-16.00 น. วิชาการใช้ห้องสมุด (LS 103) ครั้งที่ 9
- หนังสืออ้างอิง
โดย ผศ. ชูพา สายมาลา

ข่าวกระบวนวิชา

MC 481

ชื่อวิชา การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ (PERSUASIVE COMMUNICATION)

วันเวลาสอนที่บรรยาย

วันอังคาร เวลา 09.30 - 11.20 น. ตึก KLB 401

เนื้อหาวิชา

วิธีโน้มน้าวใจ ขุมชีวิตต่างๆ องค์ประกอบด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา จีวิทยา และสื่อมวลชน การจูงใจบุคคล กลุ่มมวลชน การเก็บข้อมูล การดำเนินการ ศึกษาจากผลวิจัย การเรียนรู้ ทฤษฎีต่างๆ การปฏิบัติการต่างๆ

การวัดผล

ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ 100 คะแนน สัปดาห์สอบครั้งที่ 60

ตำรา

PERSUASIVE COMMUNICATION : MC 481

การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ ของ รศ.วิมล สุวรรณเทม รหัสพิมพ์ 2947

หนังสืออ่านประกอบ

1. PERSUASIVE COMMUNICATION ของ ABELSON

2. จิตวิทยาสังคม ทุกเล่ม

ข้อเสนอแนะการศึกษา

1. เข้าฟังการบรรยายอย่างน้อยครั้ง

2. ทำแบบฝึกหัดท้ายบท

3. จัดทำผลวิจัยจากตำรา

4. เข้าฟังสรุปการบรรยาย

สรุป ปิศาจบรรยาย

วันอังคารที่ 20 มกราคม 2530

วันสอบ

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2530 เวลา 16.00 - 18.00 น.

รศ. วิมล สุวรรณเทม

MC 464

ชื่อวิชา การสื่อสารประสิทธิภาพ (PRINCIPLES OF EFFECTIVE COMMUNICATION)

ผู้บรรยาย

รศ.ดร.ช้อยงค์ พรหมวงศ์ และ อ.สมภพ ไรจนพันธ์

วันเวลาสอนที่บรรยาย

วันเสาร์ เวลา 11.30 - 13.20 น. ตึก NB 1

เนื้อหาวิชา

แนวคิดของการสื่อสาร ปัจจัยที่มีอิทธิพล คุณภาพ เนื้อหาของสาร กระบวนการ บทบาทการสื่อสาร การพูด การเขียน โสตทัศนูปกรณ์ สื่อมวลชน การสื่อสารในประเทศไทย

การวัดผล

ปรนัย 100 ข้อ 100 คะแนน สัปดาห์สอบครั้งที่ 60

ตำรา

สื่อมวลชนที่มีประสิทธิภาพ

ของ รศ.ดร.ช้อยงค์ พรหมวงศ์

หนังสืออ่านประกอบ

1. EFFECTIVE COMMUNICATION ของ WAYNE

2. ความรู้พื้นฐานการสื่อสารมวลชน ของ อ.สมภพ ไรจนพันธ์

ข้อเสนอแนะ

เข้าฟังการบรรยายอย่างน้อย 1 ครั้ง และควรเข้าฟังการบรรยายสรุป

สรุป ปิศาจบรรยาย

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2530

สอบวันที่

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2530 เวลา 16.00 - 18.00 น.

รศ. วิมล สุวรรณเทม

PS 456

การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียใต้

สาระ มุ่งให้เกิดความรู้ เข้าใจสภาวะทางสังคมและการเมืองภายในประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียใต้และการส่งผลต่อการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตำรากลึงปรินปรินหมักคาดว่าจะเสร็จภายในภาค 2 นี้ แต่ให้ใช้ตำรากลึงหมักหมายเลขการพิมพ์ 25720 ในห้องสมุดไปพลางก่อน

การสอบ ข้อสอบอัตนัยมี 5 ข้อ 1) เป็นการอธิบายศัพท์โดยย่อ เช่น PL 480 ภูมิภาคศึกษาเวลาไปรษณีย์ (พ.ศ. 252) เกี่ยวกับอินเดีย และ ข้อ 3) เกี่ยวกับศรีลังกา สำหรับ ข้อ 4) และ ข้อ 5) เกี่ยวกับประเทศอื่นๆ ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับประเทศที่ออกข้อสอบในข้อต้นๆ แล้วด้วยก็ได้

ดร. บรรพต วีระชัย และ ศส. ประสาร พลเยี่ยม

GE 224

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ Economic Geography

เนื้อหา ศึกษาลักษณะทั่วไปทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม กิจกรรมทางเศรษฐกิจเบื้องต้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นที่สองและขั้นที่สาม การค้าระหว่างประเทศ การคมนาคมขนส่ง และการพัฒนาเศรษฐกิจ

ตำรา ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ เลขที่ 29452 หรือก่อนพิมพ์ครั้งที่ 1 คู่มือภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ เขียนโดย กณดาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์อื่นๆ ได้แก่ วารสาร เอกสาร ตำราอื่น ๆ ที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด

สถานที่เรียน M 11.30-13.20 NB 6 (Sec. 2)

T 09.30-11.20 NB 1 (Sec.1)

วันสอบ สอบวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2530 เวลา 16.00-18.00 น.

การวัดผล ข้อสอบปรนัย 120 ข้อ เวลา 2 ชั่วโมง (เนื้อหา 100 ข้อ และแผนที่ 20 ข้อ)

รศ.ทวี ทองสว่าง และคณะ

SO 310

สังคมวิทยาการเมือง

1. สาระของวิชานี้มุ่งให้เข้าใจความเกี่ยวข้องกับระหว่างสภาวะสังคมกับสภาวะทางรัฐศาสตร์ มีการวิเคราะห์สังคมการเมืองโดยพิจารณาประเด็นหลักเรื่องอำนาจหน้าที่ และการจัดระเบียบ สังคมประเทศทางการเมือง พฤติกรรมฝูงชน และความเป็นผู้นำ ฯลฯ

2. ตำราที่ใช้คือ สังคมวิทยาการเมือง โดย ดร. บรรพต วีระชัย (ปกสีฟ้าอ่อน) ซึ่งพิมพ์ในปี 2529 และหมายเลขการพิมพ์ คือ 29120

3. ให้นักศึกษาอ่านคำถามท้ายบทและพยายามทำข้อสอบ

จากบทต่างๆในตำราเพื่อเตรียมสอบ หากมีคำถามให้ติดต่อที่ภาคสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา

อ.อุคินัน ศรีสุพรรณ

AC 304

การบัญชีขั้นสูง 1

ตำราที่ต้องใช้ศึกษาประกอบการเรียนวิชานี้ คือ

1. ตำราการบัญชีขั้นสูง 1 (AC 304) รหัส 2796 แต่งโดย รศ.ประทุมวรรณ อุตมสุวรรณกุล
2. ตำราการบัญชีขั้นสูง 1 (AC 304) แต่งโดย รศ. สุวรรณา ฉลาดพจนพร
3. ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเรื่องสินค้าไฟไหม้ จากหนังสือในห้องสมุดทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ถ้ามีปัญหาชี้ไปพบ รศ.ประทุมวรรณ อุตมสุวรรณกุล

หัวข้อที่ต้องศึกษาและเตรียมตัวสอบ

1. การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา
2. การแลกเปลี่ยนเงินตรา
3. การประกันภัย
4. การค้าขาย
5. การขายผ่อนชำระ

ลักษณะข้อสอบ

1. ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ 80 คะแนน
2. ให้นักศึกษาทำรายงานมาส่งก่อนสอบ โดยให้มาติดต่อ รศ.ประทุมวรรณ อุตมสุวรรณกุล เรื่องหัวข้อที่ให้ทำ (20 คะแนน)

รศ.ประทุมวรรณ อุตมสุวรรณกุล

LS 381

วรรณกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่น

ตำรา LS 381 วรรณกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่น หมายเลขการพิมพ์ 28382

เนื้อหา ประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่นทั้งของไทยและต่างประเทศ ประเภทและลักษณะของวรรณกรรม ความสนใจในการอ่านและความต้องการตามธรรมชาติของเด็ก ภาพประกอบในวรรณกรรมเด็กเล็กและวัยรุ่น วรรณกรรมที่ได้รับรางวัลดีเด่นของโลกและของไทย นักเขียนเรื่องและนักวาดภาพประกอบ

วิธีเรียน ต้องอ่านวรรณกรรมเด็กเล็กและวัยรุ่นให้มากที่สุด แล้ววิเคราะห์ให้ได้ว่ามีลักษณะสนองความต้องการของเด็กอย่างไร

วัดผล ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ อัตนัย 2 ข้อ 100 คะแนน

กิจกรรม เข้าฟังการบรรยายเรื่อง "กว่าจะเป็นหนังสือเด็ก" โดยศิลปินกลุ่ม "สายน้ำ" วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2530 เวลา 9.30 - 11.30 น. ณ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ (ตึกใหม่)

ศส.สุภัทรา ฉัตรเงิน

ต่อจากหน้า 5



บทสรุป

ของชาวจีนที่แปลกแต่คนสติให้แก่เราท่านทั้งหลาย ทั้ง 3 ประการดังกล่าว คงเป็นแรงจูงใจให้แก่บางคนได้มากบ้าง หรือน้อยบ้าง ก็ยังดีที่เป็นเครื่องเตือนใจมิให้ประมาทหรือพลั้งผลเกิดขึ้น คงไม่เป็นสิ่งเพ้อฝันหรือลึกลับลึวมกมกเท่าใดนัก เพราะวันเวลานั้นไม่คอยใคร และไม่หวนกลับคืนมาอีกแล้ว สมควรที่เราท่านอย่าได้ตระหนกหรือคิดว่าตนเองคงยังไม่ถึงเวลานั้น ความตายคือ ความยุติธรรมที่ธรรมชาติมอบให้แก่ทุกคนไม่มีการยกเว้น มีเงื่อนไขอยู่ว่า ชั่วหรือชั่วเท่านั้น จึงเป็นเครื่องเตือนสติให้ทุกคนอย่างหลงระเหวไปกับลาภ ยศ สรรเสริญที่สังคมมอบให้และเดินไปตามจังหวะ บทบาทของชีวิต เพราะจะจบลงที่จุดเดียวกัน

พบกันที่เชิงตะกอนหรือหลุมฝังศพเป็นที่แน่นอน เพียงอยู่แต่ที่พบกันเมื่อไร ที่ไหน และวันใดเท่านั้นเองที่คงไม่มีผู้ใดปฏิเสธว่าสิ่งนี้ไม่เป็นความจริง เพียงแต่ว่าท่านจะยอมรับความจริงข้อนี้มากน้อยเพียงใด หัวใจท่านเคยคิดบ้างหรือเปล่าในสังขรณ์นี้ โปรดลองย้อนพิจารณาตนเอง ท่านยังคิดว่า ท่านจะอยู่ยืนยาวมีชีวิตอยู่ในโลกถึง 100 ปี เชียวหรือ ?....

ปีใหม่

ตั้งต้นปีใหม่ด้วย สรรพ
กอบกึ่งใจปัญญา ก่อเกิด
สงเคราะห์เพื่อเมตตา เพื่อนมนุษย์ นาพ่อ
ซึ้งรักอันยึดเชื้อ อยู่ด้วยสุขสันต์

โทรทัศนศึกษา ต่อจากหน้า 8

- 18.30-19.00 น. วิชาเอกคู่มือและราชอาณาจักร (MA 112) ครั้งที่ 9
- ราชอาณาจักร และภาคติดต่อ "พาราโบลา"
โดย รศ. วรางคณา ร่องมระดู
อ. ก่อสุข วีระถาวร
- 19.00-19.30 น. วิชาอารยธรรมตะวันออก (HI 102) ครั้งที่ 8
- จีนในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช (ต่อ)
โดย รศ. มาตยา อิงคนาด

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2530

15.00-15.30 น. วิชาทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง

- (PS 290) ครั้งที่ 11
โดย รศ. สุขุม นวลสกุล
- 15.30-16.00 น. วิชา ป.พ.พ. ว่าด้วยละเมิดฯ (LA 208) ครั้งที่ 10
โดย รศ. ชูศักดิ์ ศรีนิล
- 18.30-19.00 น. วิชาหลักการบัญชี 2 (AC 102) ครั้งที่ 11
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์
โดย ผศ. กิตติ บุณนาค
- 19.00-19.30 น. วิชาการเมืองการปกครองไทย (PS 110) ครั้งที่ 11
- บทบาทของสภา
โดย รศ. สุขุม นวลสกุล

ภาวะการหางาน ต่อจากหน้า 7

จากตารางที่ 3 ความรู้สึกต่องานที่ทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะเห็นได้ว่าบัณฑิตร้อยละ 56.64 มีความรู้สึกพอใจต่องานที่ทำ และร้อยละ 40.25 มีความรู้สึกไม่พอใจต่องานที่ทำ

สุดท้ายนี้ มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคน จะสามารถปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าในชีวิต มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งกายใจ และสติปัญญา และให้ยึดมั่นในคำปฏิญาณที่จะใช้ศิลปวิทยาการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะเคารพมารยาทแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด และจะรักษาเกียรติแห่งปริญญาที่ได้รับมาไว้ตราบนานเท่านาน

7 พรรค ต่อจากหน้า 1

พรรคธรรม, หมายเลข 3 พรรคเสรีภาพ, หมายเลข 4 พรรคสามแสงทอง, หมายเลข 5 พรรคอธิปัตย์ และหมายเลข 6 พรรคเทอดราม สมาชิกสภาการศึกษา ประเภทระบุพรรค หมายเลข 11 พรรคพัฒนาปัญญาชน, หมายเลข 12 พรรคกระแสรวม, หมายเลข 13 พรรคเสรีภาพ, หมายเลข 14 พรรคสามแสงทอง, หมายเลข 15 พรรคอธิปัตย์ และหมายเลข 16 พรรคเทอดราม สมาชิกสภาการศึกษา ประเภทระบุตัวบุคคล (สังกัดพรรค) หมายเลข 21-28 พรรคพัฒนาปัญญาชน, หมายเลข 31-38 พรรคกระแสรวม, หมายเลข 41-48 พรรคเสรีภาพ, หมายเลข 51-58 พรรคสามแสงทอง, หมายเลข 61-68 พรรคอธิปัตย์ และหมายเลข 71-78 พรรคเทอดราม สำหรับตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษาของแต่ละพรรค คือ นายมหรรณ กระจัง จากพรรคพัฒนาปัญญาชน, นายบุญช่วย แก้วใส จากพรรคกระแสรวม, นายสุ-

วิทย์ หนูแก้ว จากพรรคเสรีภาพ, นายวิมล เชิดชูชน จากพรรคสามแสงทอง, นายสมบุญ เขาวนา จากพรรคอธิปัตย์ และนายสถิตย์ มุ่นสุข จากพรรคเทอดราม ต่อมาในตอนบ่ายของวันเดียวกัน ได้มี พรรคนักศึกษา 7 คณะ มาสมัครเป็นพรรคที่ 7 ซึ่งได้รับหมายเลขดังนี้ คณะกรรมการองค์การนักศึกษา หมายเลข 7, สมาชิกสภาการศึกษา ประเภทระบุพรรค หมายเลข 17 และสมาชิกสภาการศึกษา ประเภทระบุตัวบุคคล (สังกัดพรรค) หมายเลข 81-88 โดยมีนายเรืองยศ บุตรราช เป็นผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษา ซึ่งการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้ง 3 ส่วน คือ คณะกรรมการองค์การนักศึกษา ต้องลงคะแนนให้กับพรรคใดพรรคหนึ่งเพียงพรรคเดียว สมาชิกสภาการศึกษา ประเภทระบุพรรค ต้องลงคะแนนให้กับพรรคใดพรรคหนึ่งเพียงพรรคเดียว โดยเลือกพรรคเดียวกับเลือกคณะกรรมการองค์การนักศึกษา หรือเลือก

ต่างพรรคกันก็ได้ และสมาชิกสภาการศึกษา ประเภทระบุตัวบุคคล (สังกัดพรรค) ต้องเลือกไม่เกิน 8 คน ซึ่งจะเลือกผู้สมัครจากพรรคเดียวกันทั้งหมดหรือเลือกผู้สมัครจากหลายพรรคก็ได้ ผู้ลงคะแนนอาจเลือกผู้สมัครไม่ครบทั้ง 8 คนก็ได้เช่นกัน สำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา เพื่อไปบริหารกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2522 ควบคุม ให้ความสะดวกในการดำเนินงานของชมรมต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันจำนวน 63 ชมรม ตลอดจนพิจารณางบประมาณและโครงการประจำปีของชมรมต่างๆ เพื่อเสนอให้สภาผู้แทนนักศึกษาอนุมัติ ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาการศึกษา เพื่อให้ไปปฏิบัติหน้าที่รับฟังความคิดเห็น และข้อวิจารณ์ของนักศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อเสนอในการวินิจฉัยของสภาผู้แทนนักศึกษา และสภาผู้แทนนักศึกษาให้พิจารณาและให้ความ

โครงการ, และงบประมาณของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ซึ่งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา เป็นผู้เสนอร่างงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา ในส่วนของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา สภาผู้แทนนักศึกษา และชมรมต่างๆ โดยในแต่ละปีมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาทำกิจกรรมปีละ 7-8 ล้านบาท เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในระหว่างเป็นนักศึกษา ก่อนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ อนึ่ง สำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภาการศึกษา ซึ่งจะมิขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2530 เวลา 09.00-16.00 น. ณ บริเวณรอบสระน้ำภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 (หัวหมาก) เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ลงคะแนนเลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ส่วนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.

ให้สัมภาษณ์ว่า มหาวิทยาลัยได้ให้ความสะดวกกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยให้มีสถานที่ลงคะแนน 2 แห่ง แต่ต่างช่วงเวลากัน คือ ช่วงเช้าที่รวมฯ 2 และช่วงบ่ายที่รวมฯ 1 ส่วนที่มหาวิทยาลัยหัวหมากก็คือ อยากรให้เป็นทางเลือกที่ดี ที่เป็นแบบอย่างที่ดี พรรคที่สมัครคำนึงถึงว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่คือมีนักศึกษาจำนวนมากๆ ย่อมได้รับความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมการเลือกตั้งจากสื่อมวลชน แต่แต่ละครั้งมักจะมีสื่อมวลชนมาทำข่าว ถ้ามีสิ่งไม่ดีไม่งามเผยแพร่สู่ประชาชนก็จะกระทบกระเทือนภาพพจน์ของมหาวิทยาลัยด้วย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวตอนท้ายว่า มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนแก่พรรคต่างๆ ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในรูปของเงินค่าใช้จ่ายเพื่อเลือกตั้งพรรคละ 3,000 บาท และจะพิมพ์โปสเตอร์หาเสียงให้พรรคละ 4,000 แผ่น เพื่อให้แต่ละพรรคมีความเสมอภาคระดับหนึ่ง ในการหาเสียงให้นักศึกษาเลือกครั้งนี้



ภาพประวัติศาสตร์

บัณฑิตธรรมศาสตร์ รุ่น 12 ที่จะส่งของรูปซึ่งถ่ายร่วมกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ...



200 ปีสุนทรภู่ วารสารรามคำแหง ฉบับ "200 ปีสุนทรภู่" จัดพิมพ์เสร็จแล้ว ปกสีส้ม เป็นภาพฝีมือของ "จิตรกรหนู โปษะกฤต"...

ยูเนสโก

แก่ชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างมาก อ.ปัญญา ศิริโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร. ให้สัมภาษณ์ว่า...

การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการเผยแพร่ความรู้ในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาแก่สถาบันและส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเขียนบทโทรทัศน์ได้อย่างถูกต้อง...

ต่อจากหน้า 1

สำนักเทคโนโลยีการศึกษาได้เสนอยูเนสโกขอจัดทำโครงการต่อเนื่องเป็นโครงการฝึกอบรมระดับชาติโดยเสนอโครงการให้ยูเนสโกพิจารณา...

อ.ปัญญา ศิริโรจน์ กล่าวต่อไปว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษา" นี้ จะพยายามให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ได้มากที่สุด...

สำหรับการบรรยาย ได้เชิญวิทยากรจากสถาบันต่างๆ คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (รศ. สมศักดิ์ ชีวศิลป์ ผศ.ดร.สุพิศ กัญจนพันธ์ อ.ปัญญา ศิริโรจน์)...

เป็นที่น่าอินดีที่การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับความสนใจเกินความคาดหมาย ทำให้ไม่สามารถสนองตอบความต้องการของผู้สนใจได้ทั้งหมด...

อนึ่ง ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีผู้แทนจาก ม.ร. 10 คน และจากหน่วยงานอื่นๆ แห่งละ 1 คน คือ จุฬาฯ เกษตรฯ ชลบุรี มหาดไทย มทร. ประสานมิตร มทร. บึงกาฬ มทร. พิษณุโลก มทร. มหาสารคาม...

ขอเชิญฟัง รายการพิเศษการเลือกตั้งผู้แทนนักศึกษา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายการ 2 ความถี่ 846 KHZ (A.M.) ระหว่างวันที่ 17-22 มกราคม 2530 เวลา 21.00-21.10 น.

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กองจัดการ... รายชื่อกรรมการและข้อมูลติดต่อ